



อยู่ด้านนอกของแนวกำแพงดิน หรือเฮสโกแบร์เออร์ ดูแล้วคล้ายๆ กับการทำสวนครัวประจำบ้านที่เมืองไทยเราเลย... ฝักที่ปลูกไว้ก็ได้เมล็ดพันธุ์มาจากทหารไทยเรานี้ละครับ... ไม่ว่าจะเป็นต้นหอม ฝักขี้ ถั่วฝักยาว ฟักทอง กะหล่ำปลี โดยในแต่ละแปลงก็จะมีรดฟางบรรทุกน้ำไว้ใช้ในการรดพืชผัก... จากการศึกษาพบว่าพืชผักของที่นี่จะไม่ค่อยเจริญงอกงามเท่าที่ควรครับ... ทั้งที่ดินของที่นี่เป็นดินดำเหมาะที่จะใช้ในการเพาะปลูก... ซึ่งแตกต่างกับดินในฐานปฏิบัติการมูจาร์ที่เป็นดินทราย... ในวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ชุดเกษตรของไทย ได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... ซึ่งเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาการทำเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอน... รวมถึงการทำหมักชีวภาพจาก EM มาใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มสารอาหารในดิน... การนำเอา EM มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน สำหรับการบรรยายของเจ้าหน้าที่เกษตรในวันนี้อย่างยอดเยี่ยมครับ... เพราะต้องใช้เวลามากถึง ๒ ชั่วโมงในการแปลไทยเป็นอังกฤษ... แล้วก็แปลอังกฤษเป็นฝรั่งเศสสำเนียงแบบวันดา... ซึ่งก็ได้รับความกรุณาจาก ร้อยเอก สนิท หอมหวล ผู้บังคับหมวดสื่อสารและสารสนเทศ ที่ไปทำหน้าที่นายทหารประสานงานอยู่ที่ Zalingei Super Camp และนายทหาร

เรื่องเล่าจาก ตาร์ฟูร์  
โดย : จำสอ เอก สมชาย แสงกาวิณ กับข่าวภาคสนาม กองกำลังเฉพาะกิจ ๔๕๐ ไทย/ตาร์ฟูร์

# การแนะนำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับมิตรประเทศ

ท่านผู้อ่านครับ...จากการที่ กกล.ฉ.๔๕๐ ไทย/ตาร์ฟูร์ ได้นำเอาแนวทางพระราชทานเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทย มาเผยแพร่ในการกิจรักษาสันติภาพ ณ แคว้นตาร์ฟูร์ตะวันตก ประเทศซูดาน ก็ได้รับความสนใจจากประชาชน ทบวงนาราชการ และองค์กรเอกชน ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิต ในฐานปฏิบัติการมูจาร์แบบไม่ขาดสายเลยครับ... อีกทั้งทาง กกล.ฉ.๔๕๐ไทย/ตาร์ฟูร์ ก็ได้จัดให้มีการเปิดฝึกอบรมให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจมาแล้วจำนวนหลายรุ่น... อีกทั้งยังได้เข้าไปส่งเสริมให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง จนปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นแปลงเกษตรสาธิตประจำเมืองมูจาร์ไปแล้ว... ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเป็นอย่างมากครับ... นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ Sector West ยังได้ชื่นชมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของพวกเราตามที่กล่าวไว้ข้างต้น... จึงได้มีนโยบายให้กองพันอื่นๆ ได้มาศึกษาหาความรู้และเยี่ยมชมการเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ... สู่ประชาชนชาวท้องถิ่น จนเป็นที่ยอมรับจากเขาเหล่านั้นเป็นอย่างมาก

ปฏิบัติการมูจาร์ด้วย กกล.ฉ.๔๕๐ไทย/ตาร์ฟูร์ ของเรา จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ชุดเกษตรเดินทางไปเยี่ยมชม ติดตามผล และให้คำแนะนำเพิ่มเติมที่ฐานปฏิบัติการ RWANBATT 26 เมือง Zalingei (โดยเมือง Zalingei นี้จะได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของรัฐตาร์ฟูร์กลางในอีกไม่ช้านี้ครับ) ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองมูจาร์ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดเกษตรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทีมข่าวภาคสนามฯ จำนวน ๓ นาย ออกเดินทางจากสนามบินมูจาร์ ด้วย ฮ. ของกองกำลัง UNAMID ใช้เวลาในการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง (ถ้าหากเดินทางด้วยรถยนต์คงจะใช้เวลาข้ามวันข้ามคืนเป็นแน่แท้ครับท่านผู้อ่าน) เมื่อเดินทางไปถึงสนามบิน Zalingei ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารรับตัวมาคอยรอรับถึงที่เลยครับ สำหรับฐานปฏิบัติการ RWANBATT 26 จะอยู่ภายใน Zalingei Super Camp ซึ่งที่นี่ก็จะเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลสนามระดับ ๒ หน่วยงาน ขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้งองค์กรเอกชนในหลายๆ หน่วยงานครับ... และจะเป็นจุดพักคอยเครื่องบินเวลาที่ทหารไทยเราจะเดินทางไปเมืองคาร์ทูม หรือจะเดินทางกลับมาก็พักนอนที่เมืองไทยด้วยครับ... เมื่อเดินทางเข้าสู่ฐานปฏิบัติการ RWANBATT 26 จะมองไปทางไหนก็โล่งไปหมด จะหาต้นไม้พุ่มไม้พุ่มที่ร่มเงาหลบแดดสักต้นก็หายากเต็มทีครับ... ตอนกลางวันจะเห็นกำลังพลส่วนใหญ่หลบแดดอยู่ตามร่มเงาของสำนักงานหรือที่พัก โดยที่



พักของกำลังพลจะแบ่งออกเป็นโซนของนายทหารกับนายสิบ... รวมกันแล้วประมาณ ๔๐ หลัง... หลังจากนั้นก็จะเป็นแหล่งรวมรถ ที่นับดูแล้วน่าจะไม่มีเกิน ๓๐ คัน... รอบๆ ฐานจะมีศูนย์อพยพผู้พลัดถิ่น (IDP Camp) ตั้งอยู่โดยรอบห่างจากแนวรั้วลวดหนามชั้นนอกสุดไม่ถึง ๑๐๐ เมตร... ทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตประจำวันของชาวซูดานได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว



**แปลงเกษตรสาธิตของ RWANBATT 26**  
วันรุ่งขึ้น ร้อยโท Masereri Bimenyimana นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนของกองพันวันดา ได้พาเจ้าหน้าที่ชุดเกษตรและทีมข่าวภาคสนามของเราไปดูแปลงเกษตรที่มีอยู่จำนวน ๓ แห่ง ซึ่งเป็นแปลงเกษตรเล็กๆ



**การเดินทางสู่ RWANBATT 26**  
ประเทศวันดาเป็นประเทศหนึ่งที่ได้ส่งกำลังทหารจำนวน ๔ กองพัน... เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในการรักษาสันติภาพครั้งนี้... โดยได้ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ที่เมือง El Fasher จำนวน ๒ กองพัน, เมือง Kabkabiya จำนวน ๑ กองพัน และที่เมือง Zalingei จำนวน ๑ กองพัน... โดยกองพันวันดาที่อยู่เมือง Zalingei ได้ให้ความสนใจในเกษตรทฤษฎีใหม่ของกองพันทหารไทยเราเป็นอย่างมาก... อีกทั้งได้เคยส่งกำลังพลมาเข้ารับการฝึกอบรมที่ฐาน

**ความรู้สึกของทหารวันดาที่มีต่อทหารไทย**  
ร้อยโท Masereri Bimenyimana นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ได้กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณและรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางกองพันทหารไทยได้มาช่วยให้คำแนะนำความรู้ในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่... รวมทั้งยังได้ช่วยปรับปรุงแปลงเกษตรของเรา... โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทย มีประโยชน์อย่างมากกับพวกเรา... ซึ่งเราจะได้นำความรู้ไปเผยแพร่ไปยังประชาชนในละแวกนี้ รวมถึงประชาชนในประเทศของเราด้วย”

พันโท Alex Gasana รอง พ.ก.ล.รวันดา กล่าวว่า “ต้องขอบคุณทหารไทยที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรกับกำลังพลของเรา... ทั้งยังได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักและ EM ให้เราไปใช้ในการปลูกพืชผักในฐานปฏิบัติการ... เรา รู้สึกซาบซึ้งถึงความมีไมตรีจิตของกองพันทหารไทยเป็นอย่างยิ่ง... นอกจากนี้... เรา รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยที่ทรงได้คิดค้นโครงการนี้ขึ้นมา... ซึ่งเป็นแนวทางที่จะทำให้ประชาชนของเราและประชาชนของประเทศซูดาน หลุดพ้นจากความทุกข์ยากได้อย่างแน่นอน”

พันโท Thadee Nzeyimana พ.ก.ล.รวันดา ได้กล่าวว่า “หลังจากที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีในการประดับเหรียญของ UN ของ กกล.ฉ.ไทย/ตาร์ฟูร์... ผลัดที่ ๑ ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว... ก็ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรสาธิตของทหารไทย... รู้สึกชื่นชมในเรื่องของการบริหารจัดการ... จึงได้ส่งทหารวันดาไปเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่กับกองพันทหารไทย... ซึ่งก็ได้รับความรู้ในการทำเกษตร... รวมทั้งการทำปุ๋ย EM... แล้วนำมาทดลองปลูกในพื้นที่ของเรา... ปรากฏว่าพืชผักเจริญเติบโตได้ดี... หลังจากนั้นก็กลับไปประเทศแล้ว... จะได้นำเอาแนวทางนี้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในประเทศของเราต่อไป... พวกเขาต้องขอขอบคุณและจะไม่วันลืมกษัตริย์ของประเทศไทย... ที่ได้คิดค้นแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่... ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยแล้ว... ยังได้แผ่เมตตาถึงชาววันดาและชาวซูดานอีกด้วย”

กิจการพลเรือนของกองพันวันดาเป็นลุ่มให้ครับ... หลังจากนั้นก็ได้พากันไปเที่ยวแปลงเกษตร... เป็นการแนะนำขั้นตอนในการเตรียมดินให้เหมาะสมในการเพาะปลูก... ไม่ว่าจะเป็นการตากดิน... การนำเอามูลสัตว์ที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่มาทำปุ๋ยอินทรีย์... การนำเอาเศษพืชผักมาคลุมเพื่อรักษาความชื้นให้กับดินการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกผักแต่ละชนิดรวมทั้งขั้นตอนในการนำน้ำที่ใช้แล้วมาทำการบำบัดเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการใช้รดพืชผักอีกครั้งหนึ่ง... ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่เกษตรของเราจะได้มอบของที่ระลึก หัวเชื้อ EM และเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรของทหารวันดาได้ไว้ใช้ในแปลงเกษตรของหน่วยด้วย

การที่กองกำลังเฉพาะกิจ ๔๕๐ ไทย/ตาร์ฟูร์ ได้ให้เจ้าหน้าที่ชุดเกษตรเดินทางไปเยี่ยมชม ติดตามผลและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่... กับกองพันทหารวันดาในครั้งนี้... ถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกองกำลัง UNAMID ในการที่จะช่วยเผยแพร่แนวทางการเกษตรทฤษฎีใหม่... รวมทั้งเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช... ที่พระองค์ท่านได้ริเริ่มโครงการในพระราชดำริจำนวนหลายร้อยโครงการ... ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพลกนิกรชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว... ยังได้แผ่เมตตาถึงประชาชนยังอีกซีกโลก... นอกจากนี้... ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างกองพันทหารไทยกับหน่วยงานในกองกำลัง UNAMID อีกทางหนึ่งด้วย... เรื่องราวต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังเฉพาะกิจ ๔๕๐ ไทย/ตาร์ฟูร์... ยังมีอีกมากครับ... ซึ่งในโอกาสต่อไปจะได้นำมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้ง... ลวส์ดีครับ ★